



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับประจำวันที่ 3-6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'มีวินัยและเป็นมืออาชีพ' ถอด DNA นลินี งามเศรษฐมาศ

ผลพวงจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อครั้งปี 2540 ส่งผลให้นักการเงินในเมืองไทยจำนวนไม่น้อยหนีออกไปตั้งรกรากอยู่ในต่างแดน เพราะทนแบกรับความรู้สึกกดดันกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ไหว ทั้งปัญหาคนตกงาน เพื่อนฆ่าตัวตาย ถูกจับ นักการเงินรุ่นเดียวกันที่ยังเหลืออยู่จึงมีไม่มากนัก หนึ่งในนี้คือ "นลินี งามเศรษฐมาศ" อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จำกัด

ที่ตัดสินใจกลับเข้าสู่แวดวงการเงินด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้าง บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นของคนไทย แข่งขันกับต่างชาติ ได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อไทยเปิดเสรีทางการเงิน และความมุ่งหวังที่จะสร้างคนการเงินเลือดใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างมืออาชีพ

ปัจจุบัน นลินี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด(มหาชน) ชื่อเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์ พรุเด็นท์ สยาม จำกัด เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหารคนไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2547 โดยถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทั้ง 4 ฉบับ โดยนลินีเข้ามาร่วมงานในช่วงที่บริษัทปรับเปลี่ยนโครงสร้างฝ่ายบริหารปลายปี 2549 หลังจากนั้นก็เข้าไปเทกโอเวอร์ธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาการเงินสองแห่ง 100% จนกระทั่งปลายปี 2550 จึงเข้าไปจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด(มหาชน) ในตลาด MAI

"ที่ตั้งใจเข้ามาทำคือ อยากให้ไรรายืนได้ด้วยตัวเอง และเป็นบริษัทที่คนไทยเป็นเจ้าของ 100% "

อีกสิ่งที่คุณต้องไว้วางใจคือ วิกฤติที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก ทั้งกับไรรา และประเทศไทย" เป้าหมายของเธอจึงต้องการวางรากฐานและสร้างไรราเป็นบริษัทที่แข็งแกร่ง เป็นมืออาชีพ มีธรรมาภิบาลที่ดี สามารถยืนอยู่ในกลุ่มที่เป็นโบรกเกอร์ไทยด้วยกัน และพัฒนาตัวเองให้เติบโตได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

นลินี ถือเป็นมือการเงินที่ก้าวขั้นสู่ระดับผู้บริหารในช่วงที่อายุน้อย และเคยผ่านประสบการณ์ประวัติศาสตร์มาหลายครั้ง สมัยเธอเป็นรองประธานนักเรียนมัธยมที่ โรงเรียนมหาพฤฒาราม เคยไปร่วมประท้วงยุค 14 ตุลาฯ แต่ก็เรียนจบปริญญาตรีมาได้ ด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลังจากนั้นสอบได้ทุนเรียนฟรีถึงระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ไปไม่ถึงดวงดาวเพราะไม่อดทนกับการเดินทางไกลมาเรียนจึงไม่ต่อทุนแล้วไปเมืองนอก สุดท้ายเพื่อนชวนมาเรียนต่อที่นิด้าจนจบปริญญาโท บริหารการเงิน และไปอบรมบริหารการตลาดต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยโคเคนเบิร์ก

เคยฝึกงานที่การบินไทยซึ่งเป็นโอกาสแรกได้สัมผัสกับระบบการเงินทั่วโลก หลังจากนั้นก็ทำงานสายแบงก์มาตลอด 10 ปี เริ่มจากแบงก์เอเซีย มหานคร และเครดิต อะกรีโก ต่อจากนั้นย้ายไปเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการที่ บลจ. ซีมิโก้ 5 ปี แล้วไปร่วมงานกับ บงล.เจ้าพระยาฯ จนกระทั่งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลสั่งปิดกิจการจึงออกไปทำใจอยู่ต่างประเทศระยะหนึ่ง

ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเธอยอมรับว่า "ถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็ไม่ล้มความรู้สึกตอนนั้น และจะต้องไม่เกิดที่ไอร่า และที่ไหนอีกในประเทศไทย และอะไรที่ทำได้ก็จะทำเพื่อจะไม่ให้มันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอีก"

และยังได้ขบคิดมาอีกหลายสิ่ง โดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาลซึ่งเธอย้ำว่า เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องมีและสถาบันการเงินไม่พึงเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งแต่ผู้เดียว หรือของครอบครัว แต่ควรมีความสมดุลทั้งอำนาจฝ่ายบริหาร และบุคคลภายนอก มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมากกว่า 25 ปีเธอได้นำมาพัฒนาใช้กับไอร่า ที่เธอเชื่อว่า "หากทำได้ ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรไอร่าก็จะฝ่าฟันไปได้ด้วยดี"

หลังจากทำใจได้เธอก็กลับมาทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงินที่ ปตท. มาร์ท แล้วออกไปร่วมงานกับ ธรรมนิติและทรูธ, ธรรมนิติแคปปิตอล แอดไวเซอร์รี่ บมจ. ธรรมนิติ และธรรมนิติ บิสซิเนส คอนเซ็ปต์แดนต้นานเป็น 10 ปีและปัจจุบันยังนั่งเป็นกรรมการอยู่ทั้ง 4 แห่ง ก่อนที่จะมาดูแลที่ บลจ. ไอร่าฯ ซึ่งธรรมนิติถือหุ้นอยู่ด้วย

เธอล้ำว่า ปัจจุบันไอร่ามีความแข็งแกร่ง ในเรื่องผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทซึ่งโดดเด่นด้านความมีอิสระ เช่นเดียวกับการนำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีเป้าประสงค์ไอร่าแตกต่างกับคนอื่น ตรงนี้ไอร่าต้องการพัฒนาตัวเองเข้าสู่มาตรฐาน มีชื่อเสียงดีในความเป็นมืออาชีพ

แม้วันนี้ไอร่าจะยังไม่แข็งแกร่งมาก แต่ก็แข็งแกร่งพอจะต้านกระแสลมไปได้ท่ามกลางสถานการณ์ในขณะนี้ ที่เธอมองว่าไม่ได้แย่ไปกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งวิกฤติเกิดจากการพังทลายของระบบการเงินและระบบสังคม เพราะวันนี้เป็นความขัดแย้งทางสังคม และปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบมาจากภายนอก โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ก็ควรต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา โดยเตือนว่า "อะไรที่มันเคยเกิดในอดีต มันอาจจะเกิดขึ้นมาอีกก็ได้ถ้าเราไม่ระมัดระวัง"

โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่สิ่งหนึ่งที่เธออยากเห็นคนรุ่นใหม่เป็นคือ อย่าเอาเงินมา value ทุกอย่าง และจะทำอะไรก็ตามต้องมีวินัยในชีวิต

เป้าหมายจากนี้ไป เธอจึงต้องการสร้างรากฐานให้ไอร่าแข็งแกร่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ทุกสถานการณ์ และในอนาคตเธอสามารถมองกลับมาแล้วเห็นไอร่ายังคงเติบโต เป็นที่ที่มีอาชีพมารวมกัน ทำสิ่งที่ดีที่สุด 2 อย่าง คือ เพื่อชีวิตและวิชาชีพของตัวเองที่ดีขึ้น และเพื่อบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งแนวคิดนี้ ส่วนหนึ่งเธอได้อิทธิพลมาจาก ธรรมนิติ และจากต้นแบบหลายๆคนที่เธอได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้จนเข้าใจลึกซึ้ง เช่นท่านสมหมาย ภาชี ในเรื่องธรรมาภิบาลและการบริหารที่เป็นระบบ ท่านประเสริฐ บุญสัมพันธ์ด้านยุทธศาสตร์และแนวคิดภาพกว้างองค์กรและศาสตราจารย์ศุภชัย พิเศษสุวรรณิช ด้านการปฏิบัติงานที่สอนให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ทำให้การทำงานวันนี้ เธอตอบย้ำว่า "มุ่งใช้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งหมดที่มี ให้กับไอร่าและประเทศไทย เพราะจะเป็นที่ทำงานที่สุดท้ายที่อยากให้เป็นเรกคอร์ดของชีวิตการทำงาน" โดย 3 ปี นับจากนี้เธอมั่นใจว่า จะสามารถนำไอร่า ขึ้นสู่ระดับ Top 10 ได้ " ณ จุดนี้ ตั้งเป้าว่า จะนำไอร่าไปให้ไกลที่สุด และวันหนึ่งเมื่อมองกลับมายังเห็นบริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน"

แอดวานซ์นักสะสมไวน์และ art collector รู้จักเธอดี เพราะชอบดื่มไวน์และสะสมงานศิลปะ ถึงขนาดเปิดเป็นแกลเลอรีส่วนตัวที่บ้านไว้ชื่นชมเองและอวดเพื่อนฝูง มีมากเป็น 100 ภาพ โดยเฉพาะผลงานศิลปินดัง เช่นอาจารย์ถวัลย์ อาจารย์เฉลิมชัย อาจารย์ประเทือง ฯลฯ ผลงานที่รักที่สุดเป็นงาน Drawing ของ อาจารย์ถวัลย์ ส่วนที่วาดเองก็มี เป็นภาพสีน้ำ สีอะคริลิก แต่ขายไม่ได้ก็เก็บไว้เป็นของติดไม้ติดมือเวลาใครหลงไปเยี่ยมถึงบ้าน